



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p><b>ระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 จะเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ โดยรพ.สต. คลินิกหมอครอบครัว พชอ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม ฟังตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว 4,987 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.88 ในปีนี้ตั้งเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 60 มีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 1,170 แห่ง จะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่ง</p>
มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด สยามรัฐ ผู้จัดการ คมชัดลึก	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. และเลขาธิการคณะกรรมการวิสามัญกิจการ สนช. กล่าวในงานสัมมนา "สนช. ปลดล็อกกัญชา เป็นยารักษาโรค" ว่า ขณะนี้สนช. 44 คนได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อกกัญชา-กระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ให้นำไปใช้ทางการแพทย์ได้ จากการเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สนช. มีผู้แสดงความเห็น 16,431 คน เห็นด้วย 16,288 คน คิดเป็นร้อยละ 99.13</p> <p>นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. กล่าวว่า ผลวิจัยต่าง ๆ ยืนยันตรงกันว่ากัญชานำมารักษาบางโรคได้ สนช.ได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้ปลูกและวิจัยทดลองกัญชาตามพื้นที่ที่ป.ส.กำหนดเท่านั้น และจะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จให้ทันก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย</p> <p>ด้านนายวิชา มหาคุณ อธิการบดีการ ป.ป.ช. กล่าวว่า หากจะพัฒนากัญชาเป็นยารักษาโรค ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดสัมปทาน และการปลดล็อกจะต้องมีการควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องรองรับงานวิจัยเรื่องการใช้กัญชารักษาโรคที่เคยมีมาแล้ว</p>
มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน มติชน ผู้จัดการรายวัน	<p>-เสนอข่าว นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอฝากสนช.ให้ช่วยพิจารณาพืชกระท่อมด้วย และเห็นด้วยเรื่องนำกัญชามาใช้กับแพทย์แผนไทย แต่เรื่องการผลิตจะต้องเปิดกว้าง สร้างเงื่อนไขให้น้อยที่สุด มิเช่นนั้นจะถูกครอบงำโดยบริษัทเอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวว่า การปรับแก้กฎหมายโดย สนช. ค่อนข้างยุ่งยาก แต่สามารถแยกเนื้อหาเฉพาะออกมาได้เพื่อให้เกิดประโยชน์และกฎหมายครอบคลุม แต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชนตาม มาตรา 77 ที่กำหนดไว้ใน รธน.ฉบับใหม่</p>
ข่าวสด มติชน	<p>-เสนอข่าว นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ด้านพืชเสพติด กล่าวว่า การกำหนดพื้นที่ไม่จำเป็นต้องตราพ.ร.ฎ. อยากให้ปรับเป็นกฎกระทรวง คำสั่งคณะกรรมการป.ป.ส. ซึ่งทำได้ง่ายกว่า ในส่วนของป.ป.ส.มีฐานข้อมูลตามระบบ GIS จะทำให้เห็นว่าใครจะใช้ในพื้นที่ไหนบ้าง แต่ละพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือไม่</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม โดยเห็นด้วยกับป.ป.ส.ในขั้นตอนการประกาศให้กระท่อมขึ้น โทษจำคุกขอให้เอาออก เพราะเป็นการบีบคั้นผู้ใช้มากเกินไป ส่วนการติดตามการใช้อยากให้เน้นในเชิงบวก หากพบว่าไม่ได้เป็นสารเสพติดจริง ควรมีการปรับในระยะยาวโดยอาจแยกออกมาเป็นกฎหมายต่างหาก โดยเฉพาะกระท่อมและกัญชา</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่มีขีดจำกัดในการคุมอาการและการบรรเทา มีผลข้างเคียงมาก แต่การใช้้ำมันกัญชาแค่ 1-2 หยด ก็บรรเทาได้ และมองในประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ นี่คือการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพราะยามะเร็งที่ใช้ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รว.สธ. และประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า อาจจะเป็นกฎหมายใหม่ออกมาเพราะหากใช้ประกาศก.สาธารณสุขจะติดปัญหาเรื่องแพทย์แผนไทยไม่สามารถใช้ดอก/ใบได้ แต่การออกกฎหมายอาจมีขั้นตอน เพราะต้องมีกฎหมายลูกต่าง ๆ มารองรับ ทางที่เป็นไปได้และเร็วที่สุดคือการปลดล็อกด้วยการใช้ประกาศก.สาธารณสุข โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดปรับให้กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทที่ 2 จากปัจจุบันอยู่ในประเภทที่ 5 แม้แพทย์แผนไทยจะยังใช้ไม่ได้ แต่ในส่วนสารสกัดจะใช้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็รอกฎหมายของสนช.เพื่อให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน	<p>ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ต.ค. เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ อย.</p> <p>-เสนอบทความว่า เหตุที่มีการเรียกร้องให้ปลดล็อกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพราะวิธีการรักษาด้วยการฉีดคีโมหรือฉายแสงไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ และหลายกรณีการขึ้นตำรับยาให้ใช้อย่างเป็นทางการได้ก่อพิษและอันตรายแก่ชีวิตคนไทย ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นตัวตั้งตัวตีปฏิเสธและขัดขวางการปลดล็อกัญชาทุกรูปแบบ ล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปลดล็อกัญชาให้ประชาชนได้ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นทำที่สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน</p>
กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>การร้องเรียนผ่านช่องทางของนายกฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม.สั่งจรรยา ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมไปยังปลัดทุกกระทรวงและผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้เข้าไปดูปัญหาข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของนายกฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ทันที่ และแจ้งกลับมาที่คอมเมนต์ โดยในส่วนของอินบ็อกซ์ นายกฯ จะเข้าไปตอบและแก้ปัญหาเอง</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เนชั่น เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม.สั่งจรรยา ว่า กรม.เห็นชอบแก้ไขร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามที่ สธ.เสนอ โดยสาระสำคัญคือ ตัดเรื่องคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประกอบอาชีพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ระบุว่าต้องเป็นผู้ที่พ้นโทษออกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยเฉพาะบุคลากรที่ศึกษาเรื่องนวดแผนโบราณ หรืองานบริการในด้านนวดต่างๆ ออก เพื่อให้มีโอกาสช่วยเหลือและดูแลผู้ที่พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม และสร้างงานสร้างอาชีพได้ทันที</p>
สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น	<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณีซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "IDOL SLIM COFFEE" จากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี เมื่อสืบค้นเลขที่อย. พบว่าเป็นของผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลบนฉลาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า อย.เคยได้รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ Idol Slim Coffee, Idol Slim Apple, Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus และได้ตรวจสอบสถานที่จำหน่าย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนและมีการใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น แต่ยังมีจำหน่ายใน จ.เพชรบุรีอีก จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ โดยขณะนี้ อย.ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว</p>
ไทยรัฐ สยามรัฐ ข่าวสด มิติชน เว็บไซต์ สยามรัฐ	<p><b>โรคหินปูนเกาะกระดูกหู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหินปูนเกาะกระดูกหู เกิดจากหินปูนเจริญเติบโตผิดปกติในหูชั้นกลาง ทำให้มีอาการหูอื้อหรือหูตึงและอาจเกิดเสียงดังในหูหรือเวียนศีรษะ พบในเพศหญิงมากกว่าชาย และพบในคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำ นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดอาการหูอื้อมากขึ้น หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหัด ผู้ป่วยจะมีอาการหูอื้อมากขึ้นเรื่อยๆ จนการได้ยินลดลงและอาจถึงขั้นหูหนวกถาวรได้ หากไม่รีบไปพบแพทย์</p>
สวท.	<p><b>ตลาดสดน่าซื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมทั้งพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรกระบบทางเดินอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อในจังหวัดท่องเที่ยวแล้ว ประชาชนสามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ</p>
สยามรัฐ	<p><b>ขยะในแหล่งท่องเที่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มหนาวเย็น ทำให้มีประชาชนไปท่องเที่ยวพักผ่อนในที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบขยะพลาสติกในอุทยานแห่งชาติจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกปนเปื้อน และไทยมีขยะในทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก มีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการทิ้งขยะลงถังขยะและแยกขยะให้ถูกต้อง ลดการใช้พลาสติก ไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และเปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เข้าใจได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน
เดลินิวส์	<p><b>เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา</b></p> <p>-เสนอข่าว กรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 31 ม.ค. 2562 ช่วงนี้เป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ วาระ 2562-2564 มีผู้ลงสมัคร 117 คน แบ่งเป็น 6 ทีม มีการส่งออกบัตรเลือกตั้ง 55,612 ใบ ให้แพทย์ลงคะแนนส่งกลับมามากกว่าในวันที่ 7 ม.ค. 2562 และนับคะแนนวันที่ 8 ม.ค. 2562 คาดการณ์ว่าปีนี้มีแพทย์ลงคะแนนเลือกตั้งเพิ่มเป็นร้อยละ 50 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เช่น ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นพ.ชาติริ บานชื่น นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล</p>
ผู้จัดการรายวัน สปริงส์นิวส์ ช่องวัน สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น	<p><b>ประกาศขายอวัยวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เสือหากินในป่า หมาหากินข้างถนน” โพสต์ข้อความประกาศขายอวัยวะประกอบอาชีพ รวมทั้งขายดวงตาและไตอย่างละ 1 ซ้าง เนื่องจากต้องการเงินซ่อมรถที่โดนรถผู้ต้องหาท้ายชน ซึ่งยังต้องผ่อนรถอีก 300,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุตำรวจได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายไปบางส่วนแล้ว หากความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ประชาชนสามารถเรียกค่าเสียหายตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของตำรวจได้ ส่วนที่ผู้เสียหายประกาศขายไตและอวัยวะประกอบอาชีพอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย	<p><b>ผลวิจัยสุขภาพคนวัยทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนพดล วรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลวิเคราะห์โมเดลที่ศึกษาตามกรอบวัดความสุขคนวัยทำงานของ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สสส. พบว่า คนวัยทำงานที่ไม่ออกกำลังกาย ไม่กินข้าวเช้า แต่สูบบุหรี่ดื่มเหล้า เสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ จึงเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเข้าไปถึงคนวัยทำงาน</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าว ภูมิภาค	<p><b>โครงการหมอชนวิง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า แพทย์สภา เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการหมอชนวิง โดยมีแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนนำในการวิ่งจากทั่วประเทศ 15 สาย ตั้งแต่วันที่ 4-25 พ.ย. 2561 ถึงสธ.พร้อมกันวันที่ 25 พ.ย. 2561 โดย จ.อำนาจเจริญ อยู่ในสายที่วิ่งภาคอีสาน สายที่ 4 เริ่มวิ่งจาก จ.มุกดาหาร วันที่ 14 พ.ย. 2561 เข้า จ.อำนาจเจริญ วันที่ 15 พ.ย. 2561</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เดิน-วิ่ง สกัดกันอัมพาต จ.เพชรบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.เพชรบุรี กล่าวว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงจัดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อลดอัตราป่วยและความสูญเสีย ระยะทาง 4 กม. พร้อมจัดให้ชมนิทรรศการและการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมไปถึงการคัดกรองภาวะปัจจัยเสี่ยงจากโรค</p>
ไทยรัฐ	<p><b>วิธีเลี้ยงลูกวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย กุมารแพทย์ รพ.เด็ก กล่าวว่า วัยรุ่น หมายถึง ช่วงเปลี่ยนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ผู้ใหญ่ ทั้งด้านร่างกายและความคิดจิตใจ พ่อแม่ควรเปิดใจให้กว้าง ทำความเข้าใจลูก หากลูกมีคำพูดหรือพฤติกรรมต่อต้านไม่เชื่อฟัง ควรเข้าใจว่าเป็นอีกช่วงพัฒนาการหนึ่งของลูก สำหรับพฤติกรรมการอยากรู้ อยากลอง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่บางครั้งความต้องการเป็นอิสระอาจทำให้ลูกวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทั้งความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ ปัญหาทางอารมณ์ ซึ่งผู้ปกครองอาจต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมลูกอยู่ห่าง ๆ แต่ไม่ใช่จ้องจับผิด</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก เดลินิวส์ แนวหน้า	<p><b>ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาสรุปว่า การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นการจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย จึงประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อ ทั้งร้านของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	-เสนอข่าว ก่อนหน้านั้นร้านแฟมิลีมาร์ท และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ขายเบียร์สดผ่านเครื่องกด ระบุว่าเป็นการทดลองตลาด แต่หลังจากมีกระแสคัดค้านในสังคมออนไลน์ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติว่าเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านสะดวกซื้อ ทั้ง 2 แห่งจึงประกาศยกเลิกการจำหน่าย
มติชน	<b>คัดค้านแก้ พ.ร.บ.สสส.</b> -เสนอข่าว พล.ต.กลชัย สุวรรณบุรณ์ สมาชิก สนช. จ.ชุมพร และเครือข่ายภาคีเพื่อสุขภาพ จ.ชุมพร ประมาณ 100 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. พ.ศ.2544 ให้เหตุผลว่า เด็ก เยาวชน ครอบครัว สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ ผู้บริโภค คนจนเมืองและชนบท กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเกษตรความมั่นคงทางอาหาร ได้มีการประชุมร่วมกันทั้ง 4 ภาค ระหว่างวันที่ 8-26 ต.ค. 2561 และเห็นว่าให้การบริหารจัดการกองทุน สสส. อยู่ภายใต้ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หากจะปรับแก้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ควรดำเนินการหลังได้รับรัฐบาลจากการเลือกตั้ง โดยเอกสารฉบับนี้จะส่งถึงประธานคณะกรรมการธิการการสาธารณสุข สนช. และจะแจ้งให้ทราบให้เร็วที่สุด
แนวหน้า	<b>เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ</b> -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของชาติต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายให้ในปี 2564 การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 20 และในสัตว์ลดลงร้อยละ 30 ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยปัจจุบันมีเพียง 67 ประเทศ จาก 194 ประเทศที่มีแผนยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาระดับชาติ



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch